

แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.

เทศบาลตำบลกระบังน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

งาน/กิจกรรม/ โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางการบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต				หมายเหตุ
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ การป้องกัน การทุจริต	ทจจริต	
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต											
๑) โครงการจัดทำ ประชาคมหมู่บ้าน	จำนวนหมู่บ้านที่ ได้จัดประชุม ประชาคม	๑๓ หมู่บ้าน	มีการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความ ต้องการของประชาชนตำบล กระบังน้อย ในหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๑,๗๙๐	✓				
๒) กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์ดำรงธรรม	ร้อยละความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ	๑ แห่ง	มีการจัดตั้งจัดตั้งศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ ดำรงธรรม ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลกระบังน้อย	-	-	-	✓				
๓) กิจกรรม แต่งตั้ง ประชาชนร่วมเป็น คณะกรรมการในการ ดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตำบล กระบังน้อย	จำนวนประชาชน ที่เข้ามามีส่วน ร่วมเป็น คณะกรรมการใน การดำเนินงาน ต่างๆ	๕๐ คน	มีการแต่งตั้งประชาชนเข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ ตรวจงานจ้างคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลกระบัง น้อย คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลกระบังน้อย	-	-	-	✓				

งาน/กิจกรรม/ โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ การป้องกันการ ทุจริต	
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต										
๔) กิจกรรม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน	จำนวนสำนัก/ กอง ที่ ดำเนินการจัด วางระบบควบคุม ภายใน	๔ กอง	มีการจัดวางระบบควบคุม ภายใน และจัดทำรายงาน ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน	-	-	-	✓			
๕) กิจกรรม จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ	จำนวนโครงการ ที่ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และ เผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ	ทุกโครงการ	มีการจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	-	-	-	✓			
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม										
๑) กิจกรรม จัดทำ ประกาศประมวล จริยธรรมแก่บุคลากร ทั้งฝ่ายประจำและฝ่าย การเมือง	รายละเอียดของ ข้าราชการฝ่าย ประจำและฝ่าย การเมืองมี ความรู้ความ เข้าใจและปฏิบัติ ตามประมวล จริยธรรม	๑๒๑ คน	มีประกาศและเผยแพร่ ประมวลจริยธรรมให้ ข้าราชการการเมือง ท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร, ฝ่าย สภาท้องถิ่น และ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทราบและถือปฏิบัติ	-	-	-	✓			

งาน/กิจกรรม/ โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต				หมายเหตุ
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ การป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิผลการ การป้องกัน การทุจริต	
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง											
๑) กิจกรรม แฝงแพร่ ข้อมูลข่าวสารราคา กลาง ทางประกาศและ เว็บไซต์	จำนวนโครงการ ที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารราคา กลาง ทาง ประกาศและ เว็บไซต์	ทุกโครงการ	มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารราคากลาง ผ่าน ทางประกาศและเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	-	-	-				✓	
๒) กิจกรรม จัดทำ วารสารประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลกระบี่ น้อย	จำนวนวารสารที่ ได้จัดทำ	๑,๐๐๐ เล่ม	มีการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงานของเทศบาล ตำบลกระบี่น้อย รวมถึง การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐				✓	
รวม				-	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๙๙๐					